
1 
 

อุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น 
ต้นแบบสู่ความรุ่งเรืองจริงหรือ ?1 

เรื่อง: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 

 
ไทยกับการ ‘มุ่งสู่’ อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร 
 อุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีการผลักดันอย่างขะมักเขม้นโดย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และได้รับการสานต่อแม้ในยุคที่รัฐบาลเป็นอีกขั้วหนึ่ง มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้
การน้าของนายสมัคร สุนทรเวช ก็ยังคงรับช่วงภารกิจเดิม ตอกย้้าชัดเจนว่า ทิศทางการพัฒนาไม่เคยมีขั้วที่
แตกต่างในหมู่ผู้มีอ้านาจ 

แรงผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กมีน้้าหนักความจริงจังอย่างมาก จะเป็นรองก็แต่อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีเท่านั้น ที่ขณะนี้ก้าลังอยู่ในระหว่างการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 แล้ว  
 รัฐบาลไทยตั้งเป้าไว้สูงและวาดฝันไว้ว่า ต่อไปในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์กลาง
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่มีคุณภาพชั้นดีในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เมื่อปลายปีที่
แล้ว ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ  จึงได้ทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุนเหล็ก
ภายในประเทศครั้งส้าคัญ ขณะที่ส้านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ 
สภาพัฒน์ ก็ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กฉบับใหม่ ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จและจะ
น้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป   
 นอกจากความต้องการเป็นผู้น้าในภูมิภาคนี้แล้ว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ยัง
คาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ความต้องการเหล็กคุณภาพดีในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านตันต่อ
ปี  เมื่อเทียบกับสถิติการใช้เหล็กในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2549 ที่มีปริมาณ 12.5 ล้านตัน ในจ้านวนนี้ต้อง
น้าเข้าเหล็กเนื้อดี 4.5 ล้านตัน โดยมากเป็นการน้ามาจากญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นมูลค่า 153,449 ล้านบาท  
ดังนั้นการส่งเสริมให้มีโรงงานเหล็กขั้นต้นจะช่วยตอบสนองความต้องการเหล็กในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจ   โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี เครื่องจักร และบรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ ดังนั้นหากสามารถผลิตเหล็กคุณภาพดีขึ้นได้
ภายในประเทศก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมหลากสาขาเหล่านั้น ทั้งยังเห็นว่าเป็นการ
ช่วยเหลือรัฐบาลที่ต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ   
 ขณะที่มีการทบทวนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บีโอไอ
ก็ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทต่างชาติที่เป็นผู้น้าด้านอุตสาหกรรมเหล็กให้เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานเหล็กต้นน้้า
ในประเทศไทย โดยเชื่อว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากกว่าประเทศอื่น
หากจะต้องแข่งขันกัน เพราะไทยมีโครงการสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยกว่า ราคาต้นทุนการผลิตในไทยก็ต่้า ทั้งยัง
มีท้าเลหรือภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการลงทุนอุตสาหกรรมด้านนี้ด้วย 
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จนถึงขณะนี้มีบริษัทเหล็กต่างชาติที่แสดงเจตจ้านงพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนเข้ามาในไทย แล้ว  4 ราย
ใหญ่ คือ มิททัลสตีล  ซึ่งเป็นบริษัทเชื้อสายอินเดียที่มีสาขาหลายแห่งทั่วโลก มีส้านักงานใหญ่อยู่
เนเธอร์แลนด์  บริษัทเบาสตีลของจีน และอีก 2 รายเป็นของญี่ปุ่นคือ บริษัทเจเอฟอีสตีลคอร์ปอเรช่ัน  
และ นิปปอนสตีลคอร์ปอเรช่ัน ทั้งนี้แต่ละรายมีวงเงินการลงทุนไม่ต่้ากว่า 100,000 ล้านบาท 
 ภายใต้นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็ก รัฐบาลไทยมีทีท่าชัดว่าจะยึดแนวทาง การพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ ในโอกาสที่นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงเดือนเดียวกับที่บีโอไอประกาศเชิญชวนบริษัทต่างชาติเข้า
มาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้้าในไทย รองนายกฯ ของไทยในขณะนั้นก็ ได้ออกปากเชิญชวน ยักษ์
ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่น 2 ราย คือ บริษัท นิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่น และบริษัทเจเอฟอี
สตีล เข้ามาลงทุนในไทยด้วย 
 ต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ คือผู้เข้าควบต้าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทนที่นายโฆษิต ทันทีที่ เข้ารับต้าแหน่งประธานกรรมการบีโอไอ  เขาก็
เดินหน้าสานต่อนโยบายนี้อย่างรวดเร็ว โดยน้าพาคณะข้าราชการไทยและนักลงทุนไทยพร้อมสื่อมวลชนกลุ่ม
ใหญ่เดินทาง ไปประเทศญี่ปุ่นระหว่าง วันที่ 12-15 มีนาคม 2551 เพื่อเยี่ยมชมงาน ด้านเทคโนโลยีการผลิต
เหล็กของบริษัท ทั้งสองแห่งดังกล่าว เป็นการยืนยันความ ตั้งใจที่ว่าจะยึด เอาอุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น เป็น
ต้นแบบของการพัฒนาในประเทศไทย 

เพื่อที่จะท้าความเข้าใจเส้นทางสายการพัฒนาเหล็กครบวงจรที่ประเทศเราก้าลังจะก้าวสู่ การท้า
ความรู้จักกับต้นแบบทั้ง 2 รายจากญี่ปุ่นจึงน่าจะเป็นประโยชน์ อย่างน้อยอาจช่วยให้เราพอจะมองออกว่า 
ก้าลังจะก้าวไปเผชิญกับสิ่งใด และหากเป็นไปได้ก็อาจจะหาแนวทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันสิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา ไม่จ้าเป็นต้องปล่อยให้ความคิดฝันของรัฐมนตรีในรัฐบาลต่างๆ ชี้น้าแต่ฝ่ายเดียว 
 
ญี่ปุ่นกับเป้าหมายการ ‘ส่งออก’ โรงถลุงเหล็ก 
 ขณะที่รัฐบาลไทยก้าลังทบทวนการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร คือการสร้างโรงถลุงเหล็กในประเทศ หลังจากที่หลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทย
มีเพียงโรงงานผลิตเหล็กขั้นกลางอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่ส้าหรับญี่ปุ่นแล้วมีประวัติศาสตร์การพัฒนาเหล็กมา
นานกว่า 135 ปี 

การผลิตเหล็กอย่างเป็นกิจจะลักษณะของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นที่เมืองคาไมชิ เขตการปกครองอิวาเตะเม่ือปี 
ค.ศ. 1873 โดยใช้เตาหลอมเหล็กแบบตะวันตกขนาด 25 ตัน การผลิตเหล็กเพิ่มความส้าคัญขึ้นมาเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคท้าสงครามกับจีน (ค.ศ. 1894-1895) และหลังจากนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเร่ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อใช้ผลิตอาวุธในการท้าสงครามแผ่แสนยานุภาพของประเทศ ต่อด้วยการใช้
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นฐานในการสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของชาติ  
 อุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 มีการ
เติบโตสูงมาก แม้ว่าในเวลาต่อมาการเติบโตเริ่มชะลอลงด้วยสาเหตุหลายอย่าง นับตั้งแต่ ความต้องการใน
ประเทศเริ่มอิ่มตัว ความซบเซา ในการส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐ ฯ ความเข้มงวดของกฎหมายควบคุม
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มลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องต่อสู้ของ
ประชาชนภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมลพิษ  รวมไปถึงความ ยุ่งยาก ล้าบากมากขึ้นของ
ภาคเอกชน ในการ แสวง หาพื้นที่ก่อสร้างโรงงานใหม่  นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
วิกฤตการณ์น้้ามันโลกครั้งแรกเมื่อปี 1970 

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มปรับนโยบายหันมาสนับสนุนบริษัทอุตสาหกรรมญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศก้าลัง
พัฒนาอื่นๆ แทน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ
และเยื่อกระดาษ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจ้ากัดภายในประเทศ เช่น การขาดแคลน
วัตถุดิบ ปัญหาแรงงาน และการขาดแคลนพื้นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักที่มี
ปัญหามลพิษรุนแรงซึ่งต้องผจญกับการเคลื่อนไหวต่อต้านจากประชาชนในหลายพื้นที่ รัฐบาลญี่ปุ่นใช้
นโยบายใหม่เป็นเครื่องมือกดดันให้บริษัทของตนย้ายฐานการผลิต พร้อมกับยื่นมาตรการช่วยเหลือแก่บริษัท
ที่ยินดีไปลงทุนในประเทศอื่นเต็มที่ แต่ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้คงกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฮเทคที่ใช้พลังงานน้อยไว้ในประเทศ  

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูงมาก ญี่ปุ่นต้องน้าเข้าวัตถุดิบจ้านวน
มากเพื่อป้อนอุตสาหกรรมของตนเช่น สินแร่เหล็ก ทองแดง โบไซต์ และแร่อื่นๆ รวมถึงน้้ามัน  ทั้งนี้ ในช่วงปี 
1963-1973 เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีการใช้ทรัพยากรพวกแร่ธาตุและวัตถุดิบจ้านวนมาก มากกว่าประเทศตะวันตก
หลายๆ แห่งเสียอีก 

เม่ือเกิดวิกฤตน้้ามันโลกในช่วงปี 1970 ท้าให้อุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบรุนแรงมาก 
เนื่องจากญี่ปุ่นต้องพึ่งพาน้้ามันจากการน้าเข้าเป็นหลักหรือเกือบทั้งหมด โดยเกือบร้อยละ 70 ของน้้ามันดิบ
ที่น้าเข้านั้นต้องน้ามากลั่นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กต้นน้้าและในโรงไฟฟ้า 
 ตั้งแต่ ช่วงทศวรรษ 1970  เป็นต้นมา  บรรดาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น จึงต่างมุ่งหน้าสู่การ
ลงทุนต่างประเทศ ทั้งด้วยแรงผลักดันจากปัญหาและการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าว แต่อุตสาหกรรม
เหล็กไม่ค่อยสนใจและกลายเป็นกลุ่มท้ายๆ ที่มีการขยับขยายไปต่างประเทศ ตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีที่นับเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ขยับตัว เนื่องจากการผลิตเหล็กในญี่ปุ่นผูกขาดทั้งในแง่การก้าหนดราคาและ
การขายปลีก-ขายส่ง รวมถึงการน้าเข้าและส่งออกทั้งหมดโดยห้ายักษ์ใหญ่  ได้แก่ Nippon Steel, Nippon 
Kokan, Kawasaki Steel, Sumitomo Metal, และ Kobe Steel ทั้งห้าบริษัทมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในญี่ปุ่นอย่างมาก  
 อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษ 1980 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นก็เริ่มขยายการลงทุนไป
ต่างประเทศ ด้วยสาเหตุหลากหลาย แต่ประการหนึ่งที่ส้าคัญคือ ค่าแรงในญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นมาก ท้าให้การลงทุน
โครงการก่อสร้างใหม่ๆ  มีผลตอบแทนทางธุรกิจน้อยลงหรือไม่คุ้มค่าการลงทุนเหมือนในอดีต  โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบกับการย้ายเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ 

ในทางกลับกัน บรรดา ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ร่้ารวย ด้วย ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีความ ต้องการยกระดับศักยภาพการผลิตของตัวเอง และต้องการเงินลงทุนจาก
ภายนอก ดังนั้นจึงเปิดต้อนรับนักลงทุนจากญี่ปุ่น ประเทศก้าลังพัฒนาบางแห่งมีการเชิญชวนญี่ปุ่นให้เข้าไป
ลงทุนอุตสาหกรรมหนักมากขึ้น ต่างกับ ยุคสมัยก่อนที่นิยมส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมที่เน้นการสร้าง
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งานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่
ปัจจุบันประเทศเหล่านี้ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมหนักประเภทอื่น เพราะมีความ
เชื่อว่าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้นอกจาก จะท้าให้มีการจ้างงานจ้านวนมากแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการลงทุน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างอ่ืนด้วย 

ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เหล่านี้คือแรงผลักและแรงดึง บริษัทญี่ปุ่นให้เข้าไปลงทุน สร้าง
โรงงานเหล็กในต่างประเทศ 
  นอกจากนี้ ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน ญี่ปุ่นเองก็มองว่าการขยายการลงทุน ไปต่างประเทศ จะเป็น
ประโยชน์ในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยสร้างหลักประกันเรื่องการน้าเข้าทรัพยากรต่างๆ ที่มีผลต่อเสถียรภาพ
ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานแก่ประเทศญี่ปุ่นเอง ขณะเดียวกัน ด้วยทิศทางนี้ญี่ปุ่นยังจะสามารถด้ารงความ
เป็นผู้ค้าเหล็กในตลาดโลกต่อไปได้ไม่ล้าบาก สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กป้อนตลาดนานาชาติได้ พร้อมๆ 
ไปกับการกระตุ้นให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศก้าลังพัฒนาขยายตัวมากขึ้น อันจะส่งผลเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน  ในทางตรงกันข้าม ญี่ปุ่นกลับจะไม่
สามารถด้ารงสถานภาพนี้ต่อไปได้ หากยังคงฐานการผลิตไว้ในประเทศตัวเองที่ติดข้อจ้ากัดมากมายดังกล่าว 
โดยเฉพาะกฎหมายควบคุมมลพิษที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหมายถึงการลงทุนในราคาที่แพงขึ้นเม่ือต้องจัดการมลพิษ
ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายก้าหนด  ดังนั้นการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เพียงเป็นเรื่องที่สมควรท้า แต่ ควรต้องมี
เพิ่มขึ้นอย่างเร็วด้วย 
 ในจ้านวน ห้าบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น นั้น มีบริษัทคาวาซากิสตีล ยักษ์ใหญ่
อันดับสามในอุตสาหกรรมเหล็กแห่งแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัทเจเอฟอีสตีล ได้ย้ายโรงงานถลุง
เหล็กแห่งใหม่ไปประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสร้างเสร็จในปี 1974 และบราซิลในปี 1983 เนื่องจากเผชิญกับแรง
ต่อต้านอย่างกว้างขวางจากประชาชนในเมืองชิบะที่ไม่ต้องการให้มีโรงงานเหล็กแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก ขณะที่
บริษัทนิปปอนสตีล เม่ือครั้งที่ยังเป็นบริษัทยาวาตะสตีล ได้ไปสร้างโรงงานเหล็กในต่างประเทศล่วงหน้าหลาย
ปี คือที่บราซิลเม่ือปี 1958 และที่มาเลเซียเม่ือปี 1965  โรงงานทั้งสองแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างดียิ่ง แตก่็ไม่ประสบผลส้าเร็จสักเท่าไรนัก 
  
นิปปอนสตีลกับความเจ็บปวดท่ีคิตะคิวชู 
 นิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น หัวหอกส้าคัญ ที่น้าพาประเทศ ญี่ปุ่นไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนท้าให้ประเทศสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น้าโลกที่มี
อ้านาจด้านเศรษฐกิจแข็งแกร่งยิ่งภายในช่วงเวลาเพียง 25 ปี  

แต่กิจการภายใต้ชื่อ “นิปปอนสตีล ” เพิ่งเกิด ขึ้นเม่ือปี 1970  จากการผนวกกิจการระหว่างบริษัท 
Yawata Iron & Steel Co., Ltd. (1950) ซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัทเหล็กของรัฐบาล เข้ากับบริษัท Fuji Iron & Steel 
Co., Ltd  (1950)  ส้าหรับโรงงานเหล็กของนิปปอนสตีลที่จังหวัดโออิตะซึ่งคณะของนายสุวิทย์ คุณกิตติได้
เดินทางไปเยี่ยมชมเปิดด้าเนินการมาตั้งแต่ปี 1971 เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนบนพื้นที่ 10 ตร.กม. ใกล้
โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งบนเกาะคิวชู 
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 ปัจจุบันนิปปอนสตีลยังคงรักษาความเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเหล็กอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น 
และใหญ่เป็น อันดับสองของโลก  รองลงมาจาก ArcelorMittal (ตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของบริษัท 
Mittal กับ Arcelor เม่ือปี 2006) มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญใน การผลิตเหล็กถลุง เหล็กก้อน เหล็กแท่ง 
เหล็กแผ่น ท่อและกระบอกเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กพิเศษบางชนิด รวมถึงผลิตภัณ ฑ์ใยเหล็ก ต่าง ๆ   
สามารถผลิตเหล็กดิบได้ราวปีละ 33 ล้านตัน นิปปอนสตีล ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องออกไปอย่างกว้างขวาง มี
ตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมีและโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เซรามิกส์ การจัดหาไฟฟ้า 
การสื่อสารและข้อมูล การพัฒนาเมือง เช่น งานจัดท้าสวนสาธารณะและคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ยัง มีธุรกิจ
ด้านพลังงาน การเงิน และการประกันอีกหลายแห่ง 
 นอกจากความสามารถและการเป็นผู้น้าด้านอุตสาหกรรมเหล็กแล้ว นิปปอนสตีลยังได้รับการชื่นชม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงความเป็นผู้น้าในการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนผลิตและผลักดัน
ให้เกิดโครงการแปรรูปพลาสติกเป็นถ่านโค้กเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมได้ส้าเร็จในปี 2005 รวม
ไปถึงบทบาทส้าคัญในการร่วมฟื้นฟูเมืองคิตะคิวชูจากเมืองแห่งมลพิษสู่ความเป็นเมืองต้นแบบในด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลระดับโลก 

ในยุคสมัยนี้แทบไม่มีเสียงประท้วงต่อต้านโรงงานเหล็กต่างๆ ในญี่ปุ่นแล้ว รวมถึงบริษัทนิปปอน
สตีล แต่ใช่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้มาตลอดทุกยุคสมัย 

กว่าที่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนั้น ประชาชนบนเกาะคิวชูต้องผ่านการต่อสู้อันหนักหน่วงและทน
ทุกข์ทรมานกับปัญหามลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองคิตะคิวชู ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ 
อันเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย เช่น โรงถลุงเหล็ก โรงไฟฟ้า โรงงานเคมี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 
จนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 เขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น 
 เมื่อหลายสิบปีก่อน นิปปอนสตีลเป็น 1 ใน  85 บริษัทที่ชาวเมืองคิตะคิวชูยื่นจดหมายประท้วงและ
เรียกร้องให้บริษัทควบคุมมลพิษและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถทนอยู่ใน
สภาพมลพิษเต็มเมืองได้ต่อไป ประชาชนชาวเมืองคิตะคิวชูกว่าร้อยละ 80 ได้แสดงความปรารถนาที่จะย้าย
หนีจากเมืองนี้ไปหากสามารถท้าได้ 
 เมืองคิตะคิวชูภายใต้เขตการปกครองฟูกูโอกะมาจากการรวมเขตพื้นที่ของเมืองโมจิ เมืองโคคูระ 
เมืองยาฮาตะ เมืองโตบาตะ และเมืองวาคามัตสึเข้าด้วยกันในปี 1963 ซึ่งเป็นช่วงที่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ลงหลักปักฐานมานานหลายสิบปีแล้ว  
 เมืองยาฮาตะเป็นหนึ่งในสามพื้นที่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกให้เป็นเขตตั้งโรงหลอมเหล็กและโรงงานผลิต
เหล็ก ขณะที่เมืองโมจิกลายเป็นที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์เพื่อส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสู่นานาชาติ เมืองโคคู
ระเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการทหาร เมืองวาคามัตสึถูกก้าหนดให้เป็นเขตท่าเรือส่งออกถ่านหิน และ
เมืองโตบาตะถูกเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงเหล็กโตบาตะคาสต์ไอออน (1910) 
ตามด้วยโรงงานมาคิยามาของบริษัทอาซาฮีกลาสส์ (1914) และโรงงานโตบาตะของบริษัทเมจิเซโตะ (1915) 
ต่อมาในปี 1917 มีการก่อตั้งโรงงานเหล็กโตโย (ต่อมาคือโรงงานโตบาตะของนิปปอนสตีล) พื้นที่ของโรงงาน
แห่งนี้มีขนาด 2 ล้านตารางเมตร หรือราวครึ่งหนึ่งของขนาดพื้นที่ราบทั้งหมดของเมืองโตบาตะ 
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โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในเมือง 

คิตะคิวชู ช่วง ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) 

 

ภาพมุมสูงของอ่าวโดไคในคิดตะคิวชู 

 โรงงานผลิตเหล็กของที่นี่ ซึ่งเริ่มมาจากการถลุงสินแร่เหล็กที่น้าเข้าจากประเทศเอเชียอื่นๆ และจาก
เหมืองถ่านหินเมืองชิคุโฮที่อยู่บนเกาะเดียวกัน มีการขยายตัวเรื่อยมาจนกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมคิตะคิวชู
ดังกล่าว 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองคิตะคิวชูขยายตัวรวดเร็วมากเพราะมีพื้นที่ติดชายฝั่ง โดยเมืองยา

ฮาตะหันหน้าสู่อ่าวโดไค จึงสามารถใช้ประโยชน์ทั้งจากน้้าทะเล
เพื่อรองรับระบบการท้างานของโรงงานและสะดวกต่อการขนส่ง
ทางทะเลอย่างมากด้วย สถานที่ตั้งโรงงานหลายแห่งที่สร้าง
ขึ้นมาในช่วงหลังมาจากการถมทะเลออกไป เพราะพื้นที่ราบบน
ตัวเกาะมีจ้ากัด 

การก่อสร้างโรงงานและท่าเรือน้้าลึก รวมทั้งการถม
ทะเลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา ได้เบียดขับชุมชนประมงที่อยู่รอบ
อ่าวโดไคออกจากพื้นที่ไปจนหมด ตัวอ่าวโดไคเป็นอ่าวที่มี
ลักษณะแคบแต่ยาวมาก มีความยาวรวม 13 กิโลเมตร โดยจุดที่
กว้างที่สุดคือ 800 เมตร  และจุดที่แคบที่สุดคือ 300 เมตรเท่านั้น  
ขนาดพื้นที่โดยรวมของอ่าวมีประมาณ 790,000 ตารางเมตร 
 ตามบันทึกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในสมัยนั้น

ระบุว่า เฉพาะบริษัทนิปปอนสตีล บริษัทมิตซูบิชิคาไซ บริษัทอะซาฮีกลาส และนิปปอนสตีลเคมีคอล รวม 4 
บริษัทก็ก่อให้เกิดน้้าเสียจากโรงงานร่วมกันมากถึง 3.9 ล้านตันในปี 1960 น้้าเสียเหล่านี้ซึ่งปนเปื้อนสารโลหะ
หนัก เช่น แคดเมียม และไซยาไนด์ ถูกปล่อยลงอ่าวโดไคโดยตรง ด้วยลักษณะของอ่าวโดไคที่แคบและยาว
นั้นท้าให้การไหลเวียนของน้้าในทะเลมีน้อย ตะกอนโลหะหนักจึงสะสมพอกพูนอยู่ใต้ท้องทะเลของอ่าวโดไค
มากขึ้นๆ ตามกาลเวลาและปริมาณการผลิต   
 อ่าวโดไคซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งประมงชั้นดีของพื้นที่แถบนี้ กลายเป็นอ่าวที่มีน้้าทะเลสีเหลืองปน
น้้าตาล แซมม่วง ขาว และด้า สลับกันไปตามลักษณะของน้้าเสียที่แต่ละโรงงานปล่อยลงมา ในเวลาไม่นาน
นัก น้้าทะเลส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง ปลาและหอยที่เคยดาษด่ืนในบริเวณอ่าวลอยตายเป็นเบือ หาดทรายที่เคย
สะอาดสวยงาม มีแนวต้นสนตลอดชายฝั่ง เป็นที่พักผ่อนของคนท้องถิ่น ไม่เหลือสภาพเดิมให้เห็นหลังจากที่มี
โรงงานเกิดขึ้นตามชายฝั่งโรงแล้วโรงเล่า ทะเลที่เคยมีชีวิตชีวาและเป็นแหล่งอาหารส้าคัญที่เลี้ยงผู้คนจ้านวน
มากกลายเป็น “ทะเลแห่งความตาย ” (Sea of 
Death) ตามค้าเรียกของคนท้องถิ่นในยุคนั้น ที่มี
ชีวิตล่มสลายไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลง
ทางร้ายที่เข้ามาเยือน   
 ผลกระทบจากมลพิษของโรงงานเริ่ม
ปรากฏชัดขึ้นเรื่อย ๆ แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูด
หรือแสดงความไม่พอใจอะไรออกมา เนื่องจากคน
จ้านวนมากโดยเฉพาะผู้ชายต่างเป็นคนงานใน
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โรงงาน การประท้วงโรงงานในเรื่องนี้ช่วงแรกมีเพียงไม่กี่คน บางคนก็ออกมาประท้วงเพียงล้าพัง การยื่น
หนังสือร้องเรียนถึงรัฐบาลท้องถิ่นและโรงงานต่างๆ จึงไม่มีความหมายอะไร ขณะเดียวกันฝ่ายโรงงานได้
พยายามปิดเสียงประท้วงเหล่านี้ด้วยการบริจาคเงินเล็กๆ น้อยๆ กระจายไปตามชุมชนหลายแห่ง โดยเฉพาะ
ในช่วงมีเทศกาลหรือสนับสนุนการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่ชุมชนเพื่อลดทอนความโกรธแค้น 
 อย่างไรก็ดี ปัญหามลพิษรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแม่บ้านจ้านวนมากไม่สามารถทนต่อสภาพ
อากาศเป็นพิษได้ต่อไป เพราะไม่เพียงแต่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองที่ปกคลุมไปทั่วเมือง ที่ท้าให้
บ้านเรือนสกปรก หลังคาผุกร่อน เสื้อผ้าที่ตากไว้มีฝุ่นจับ แต่คนในครอบครัวยังพากันเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
เด็กๆ หลายคนป่วยเรื้อรังเป็นโรคปอด ตาแดง และภูมิแพ้ ค่ารักษาพยาบาลของแต่ละครัวเรือนพุ่งสูงอย่างไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน  แม่บ้านหลายคนในเมืองโตบาตะจึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นชมรมแม่บ้านเมืองโตบาตะ 
ต่อมามีกลุ่มแม่บ้านนาคาบารุ กลุ่มแม่บ้านซันโรคุ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้ได้ออกมารณรงค์ให้รัฐบาลท้องถิ่น
และโรงงานควบคุมมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาด 

 
กลุ่มแม่บ้านต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการหลายคนในมหาวิทยาลัยบางแห่ง และฝ่าย

ควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมของเมืองคิตะคิวชู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษและสุขภาพมากขึ้น 
และได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านศึกษาขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
การศึกษาติดตามของกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ท้าให้ค้นพบว่า ในความจริงแล้ว มีคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากมลพิษ
ไปทั่วเมือง โดยมากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง หอบหืด และโรคภูมิแพ้ต่างๆ สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านพากันออกเยี่ยมและบันทึกข้อมูลตามโรงพยาบาลหลายแห่งจนพบว่า แต่ละโรงพยาบาลล้วน
เต็มไปด้วยผู้ป่วยด้วยมลพิษทั้งนั้น โดยเฉพาะมลพิษอากาศที่เกิดจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศอีกหลายชนิดที่ปล่อยจากปล่องควันหลายร้อยปล่องด้วยกัน  
 กลุ่มแม่บ้านโตบาตะเริ่มการแก้ไขปัญหาด้วยการผลักดันให้รัฐบาลท้องถิ่นใส่ใจในปัญหาความทุกข์
จากมลพิษของชาวบ้านและผลักดันให้มีมาตรการของทางราชการออกมา รวมไปถึงการส่งตัวแทนเข้าไปเป็น

 
บ้านเรือนและเด็กๆ ในเมืองคิตะคิวชูสกปรก
และเดือดร้อนจากมลพิษอากาศที่ปล่อยจาก

โรงงาน 

 
น้้าเสียจ้านวนมากจากโรงงานต่างๆ ที่ปล่อยลง

สู่อ่าวโดไค 



8 
 

 
กลุ่มแม่บ้านในเมืองคิตะคิวชูได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาการที่มาให้ความรู้เร่ืองมลพิษ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจาก

นักวิชาการเพ่ือใช้ในการรณรงค์ให้โรงงานแก้ไขปัญหา 

กรรมการในคณะกรรมการร่วมของเทศบาลเพื่อแก้ปัญหามลพิษ ซึ่งแต่เดิมมีแต่ตัวแทนของข้าราชการและ
โรงงานเท่านั้น ไม่มีตัวแทนประชาชนเข้าไปมีสิทธิมีเสียง ขณะเดียวกันกลุ่มแม่บ้านก็ได้กดดันให้มีการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของคนในเมือง และยื่นจดหมายเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ  
รวม 85 บริษัท ควบคุมมลพิษและปรับปรุงแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติและอากาศ อ่าวโดไคและ
ทะเล ในจ้านวนนี้มี 50 บริษัทที่ตอบรับการเจรจากับกลุ่มแม่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนที่เหลือไม่ยอม
ให้ค้าตอบอันใด 
 บริษัทนิปปอนสตีลเองในที่สุดก็ยินยอมส่งตัวแทนมาเจรจากับกลุ่มแม่บ้านโตบาตะและเปิดให้
สมาชิกของกลุ่มเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อหาทางแก้ไขมลพิษร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาและประชุม
ร่วมกันหลายรอบกว่าจะสรุปได้ว่า ทางบริษัทยินยอมติดต้ังเครื่องกรองฝุ่นและดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวม
ไปถึงการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษอ่ืนๆ และจัดท้าแผนการควบคุมมลพิษในระยะยาวตามที่กลุ่มแม่บ้าน
เรียกร้อง 

การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแม่บ้านในเมืองคิตะคิวชูมีผลส้าคัญที่น้ามาสู่การ
ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมมลพิษในที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นของคิตะคิวชูได้ออกกฎหมายเพิ่มเติม 

ในเวลาต่อมา โดยไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานที่ก่อมลพิษในเมืองนี้อีก ก้าหนดความสูงเพิ่มขึ้นส้าหรับ
ท่อระบายอากาศเสียของแต่ละโรงงาน ให้ติดต้ังระบบกรองมลพิษและบ้าบัดน้้าเสีย รวมไปถึงมาตรการฟื้นฟู
อ่าวโดไค มีการจัดตั้งกองทุนของรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าชดเชยสุขภาพแก่ผู้ป่วยโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเจ็บป่วยจากมลพิษจริง การตั้งศูนย์ธรรมชาติส้าหรับ
เด็กในเขตชนบทเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเด็กที่ป่วย 
 กล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมของเมืองคิตะคิวชูดีขึ้นได้ด้วยความริเริ่มต่อสู้ของภาคประชาชน จนได้รับ
ความร่วมมือจากรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัท ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นเมืองต้นแบบของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ของญี่ปุ่น ความส้าเร็จในการฟื้นฟูเมืองท้าให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับรางวัล “Global 500 Roll of Honour” ในปี 
1990 จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และจาก “UNCED Local Government Honors” ในการ
ประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (เอิร์ธซัมมิต) เม่ือปี 1992  
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 กระนั้นก็ดี คนในเมืองคิตะคิวชูเองยังเห็นว่า แม้ปัญหามลพิษจะเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความ
ปัญหามลพิษทั้งหมดได้รับการแก้ไข ความสูญเสียของประชาชนอันเป็นผลพวงของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่นี่ไม่สามารถมีอะไรชดเชยได้ แม้วันนี้น้้าทะเลสีครามของอ่าวโดไคกลับคืนมาแล้วก็จริง ทว่าทะเลแห่งนี้ได้
สูญเสียชีวิตและจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติไปอย่างไม่มีวันหวนคืน เช่นเดียวกับการล่มสลายของชุมชน
ประมงหลายแห่งที่ไม่อาจก่อตัวขึ้นได้อีกต่อไป ทะเลที่นี่ไม่สามารถท้าการประมง ไม่สามารถผลิตอาหารหล่อ
เลี้ยงคนได้อย่างร่้ารวยและปลอดภัยดังเดิม การฟื้นฟูให้ได้เพียงความสะอาดแต่ไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์และ
ความมีชีวิตชีวา 
  

ชะตากรรม ‘ชิบะ’ ในก ามือจีเอฟอีสตีล 
 จีเอฟอีสตีลคอร์ปอเรชั่นในจังหวัดชิบะที่รัฐมนตรีสุวิทย์ คุณกิตติพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมชมเมื่อไม่
นานนี้ เป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2003 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคาวาซากิสตีล คอร์ปอเรชั่น หรือ
ที่เรียกว่า คาวาเท็ตสึ  เป็นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับสามของญี่ปุ่น รองลงมาจากนิปปอนสตีลและเอ็น
เคเค และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลก กระนั้นก็ดีบริษัทคาวาซากิก็ยังจัดเป็น บริษัทรุ่นหลังเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กถลุงด้วยกัน 

คาวาซากิสตีล ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 1950 โดยแตกตัวออกมาจาก บริษัทคาวาซากิเฮฟวีอินดัสตรีส์  ตัว
โรงงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวโตเกียว ที่มีหาดทรายตื้นทอดยาวออกไป พื้นที่นี้เคยได้รับ
การขนานนามเป็นแดนประมงด่ังฝัน และ เป็นเขตประมงส้าคัญ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ร่วมถึง อาชีพเก็บหอยบน
หาด  และเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังด้วย  แต่น่าเสียดายที่หลังสงคราม กองทัพเรือญี่ปุ่นได้ถมทะเลแถบ
นี้ออกไปเป็นบริเวณกว้างประมาณ  1,250 ไร่  เพื่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องบิน จากนั้นบริษัทคาวาซากิสตีลก็
ได้ร่วมพลิกโฉมหน้าชายฝั่งทะเลชิบะที่สงบเงียบให้กลายเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ขึ้นมาด้วยการ
ถมทะเลเพิ่มขึ้นอีก 750 ไร่  เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างโรงงานเหล็กของตัวเอง โดยไม่ สนใจต่อเสียงทัดทาน ของ
ชุมชนที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรชายฝั่งของที่นั่น 
 คาวาซากิสตีลขยายกิจการอย่างรวดเร็ว เพียงช่วง 20 ปีหลังก่อตั้งขึ้นมา กิจการ ขยายตัวไปถึง 180 
เท่า ปี 1970 คาวาซากิสตีลก็กลายบริษัทขนาดใหญ่และ มีบทบาทสูงต่อการสร้างประเทศและการฟื้นฟูชาติ
หลังสงครามด้วย ในระดับท้องถิ่น คาวาซากิสตีลถูกเปรียบเทียบเหมือนจ้าวผู้ครองนครชิบะ เพราะมีอิทธิพล
กว้างขวาง สามารถก้าหนดรูปแบบการพัฒนาที่ดินและการพัฒนาด้านต่างๆ ของเมืองชิบะไม่ต่างกับรัฐบาล
ท้องถิ่น  เนื่องจากผู้บริหารของบริ ษัทได้ยึดครองอ้านาจทางการเมืองของสภาทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
พื้นที่ของชิบะไว้เบ็ดเสร็จ   
 แต่ในอีกด้านหนึ่ง คาวาซากิสตีล ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองบน การขูด
รีดเอาเปรียบและกดขี่ประชาชนมากที่สุดบริษัทหนึ่ง เพียงช่วง  2 ทศวรรษของการ พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก  
ชิบะก็มีสภาพเป็นหนึ่งเขต มลพิษรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ที่นี่เต็มไปด้วยมลพิษหลากหลายจน คน
ท้องถิ่นพร้อมใจกันเรียกบริษัท คาวาซากิสตีลว่า  “ห้างสรรพสินค้ามลพิษ ” (Pollution Department Store) 
เพราะใครๆ ก็สามารถพบเห็นสารพิษและมลพิษต่างๆ ไดบ้นพื้นที่ถมทะเลที่ทอดยาวออกไปไม่น้อยกว่า 50  - 
60 กิโลเมตร ที่เรียงรายไปด้วยโรงงานขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้้ามัน อู่ต่อเรือ โรงงานเคมี โรงไฟฟ้า  และอื่นๆ 
รวมกว่า 30 โรง  บนพื้นที่ถมทะเลที่ขยาย ออกไปไม่หยุดจนมีขนาดถึง 27,125 ไร่  น้้ามันดิบและน้้าเสียจาก
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โรงงานเหล่านี้ได้เปลี่ยนน้้าทะเลจากสีฟ้ากลายเป็นสีกาแฟในเวลาไม่กี่ปี ขณะที่ท้องฟ้าสลัวไปด้วยหมอกฝุ่น
สีม่วงเทาจากปล่องระบายอากาศเสียของโรงงาน 

นับตั้งแต่มีการก่อสร้างและเปิดใช้งานโรงถลุงเหล็ก ครั้งแรกในปี 1953 โรงงานตั้งเป้าผลิตเหล็กดิบ
ให้ได้ 1 ล้านตัน จากนั้นอีก สองปีก็มี การ เพิ่มสายการผลิตด้านต่างๆ ออกไป ช่วงนี้เองที่ ชาวบ้านเริ่ม
สังเกตเห็นควันสีแดงลอยเหนือโรงงานทั้งกลางวันกลางคืน  แต่ ไม่รู้เลยว่านั่น คือฝุ่นเหล็กที่ผ่านการท้า
ปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน ซึ่งมีการปนเปื้อนโลหะหนัก อันตราย หลายชนิดด้วยกัน เช่น fluorosis 
manganese และ beryllium  
 แม้ว่าธรรมชาติที่สงบและสวยงามของชิบะก้าลังกลายเป็นแหล่งกองรวมของมลพิษและขยะพิษ แต่
ทางจังหวัดยังคงเดินหน้าถมทะเลต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการสร้างโรงงาน ใหม่ให้คาวาซา
กิสตีล โดยมีแผนที่จะถมทะเลทั้งหมดให้มีพื้นที่ขยายเป็น 95,000 ไร่ 
 ในขณะที่คาวาซากิสตีลประชาสัมพันธ์ตนเองว่า เป็นผู้สร้างคุณูปการแก่ความเจริญเติบโตของเมือง
ชิบะและเนรมิตเมืองให้กลายเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลท้องถิ่น เองต้อง ทุ่มทรัพยากร
มหาศาลเพื่อเอ้ืออ้านวยให้กับการลงทุนของคาวาซากิสตีล เช่น 1) มอบพื้นที่ถมทะเลแล้วให้ฟรี 1,250 ไร่  2) 
จ่ายค่าชดเชยแก่ชาวประมงที่ต้องสูญเสียที่ท้ากินดั้งเดิมด้วยการหาพื้นที่ใหม่ให้ 625 ไร่ 3) สร้างท่าเรือน้้าลึก
และขุดร่องน้้า ให้ 4) ลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าและน้้าเพื่อรองรับโรงงาน 5) สร้างทางรถไฟเข้าไปในพื้นที่
โรงงาน 6) ยกเว้นการช้าระภาษีให้ ทั้งภาษีท้องถิ่นและภาษีจังหวัด ยิ่งกว่านั้นบริษัทไม่เดือดร้อนเรื่องแรงงาน
เลย เพราะที่นี่มีประชากรหนาแน่นพอที่จะเป็นคนงานให้บริษัทได้ 
 อย่างไรก็ดี การเอาอกเอาใจที่รัฐบาลมีให้กับบริษัทสร้างความไม่พอใจแก่ชาวชิบะไม่น้อย หลังจากที่
คาวาซากิสตีลด้าเนินการไปได้ 10 ปี ในปี 1961 ชาวเมืองชิบะจึงท้าหนังสือประท้วงไปทางรัฐบาลท้องถิ่นให้
หยุดการยกเว้นภาษี แต่สภาเมืองชิบะละเลยการประท้วงครั้งนี้ 

ส่วนความโกรธแค้นของชาวบ้าน ต่อปัญหามลพิษค่อยก่อตัวขึ้น กระทั่งน้ามาสู่การรวมตัวกันเม่ือปี 
1971 กลุ่มแรกที่ขึ้นมาต่อสู้ปัญหามลพิษเรียกตัวเองว่า คณะกรรมการพลเมืองค้านการสร้าง โรงถลุงเหล็ก
แห่งที่หก กลุ่มนี้มีสมาชิกที่หลากหลาย ทั้งคนงานในสหภาพแรงงาน กลุ่มผู้หญิง สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 
และอื่นๆ แต่ชาวบ้านที่เดือดร้อน ส่วนใหญ่ ไม่กล้าเข้าร่วม กับกลุ่มนี้ เนื่องจากเห็นว่ามี พรรคคอมมิวนิสต์
สนับสนุนการเคลื่อนไหวอยู่ 

แต่แล้วในปีถัดมาชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันเองเพื่อประท้วงต่อต้าน คาวาซากิสตีล  เนื่องจากทนมลพิษ
ต่อไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบผลการศึกษา ของศาสตราจารย์โยชิดะ  อะกิระ  จากคณะแพทย์  
มหาวิทยาลัยชิบะ  ว่าชาวบ้านที่อาศัย อยู่ในรัศมี 3 ไมล์จากที่ตั้งโรงงานเหล็กของคาวาซากิสตีลมีอัตราการ
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าชาวบ้านในเมืองคาวาซากิและเมืองฟูจิอย่างมาก และยังมีหลักฐาน
ทางการแพทย์ที่ชี้ชัดว่า  มลพิษอากาศจากโรงงานเหล็กของคาวาซากิสตีลเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่ว ย 
นอกจากนี้ในปี เดียวกันนั้น ยังพบด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากมลพิษ 6 ราย ซึ่งต่างป่วยด้วยโรคหอบหืด 
โดยรายแรกเป็นหญิงชราที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่สามารถทนทรมานจากการป่วยด้วยโรคหลอดลม
อักเสบได้ต่อไป 
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 กลุ่มที่สองที่ออกมารวมตัวกันประท้วงบริษัทคาวาซากิสตีลคือ  กลุ่มคนที่ร้าลึกถึง อดีตอันสงบของ
บ้านตัวเองเม่ือครั้งที่ยังไม่มีบริษัทนี้เข้ามา  ผู้มีบทบาทหลักๆ เป็น กลุ่มผู้หญิงในวัย 30-40  ปีที่มีลูกอยู่ในวัย
เรียน เนื่องจากต้องแบกรับภาระความเจ็บป่วยของลูกๆ ทุกวัน อีก ส่วนหนึ่งคือกลุ่มครู กลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า 
กลุ่มต่อต้านมลพิษชิบะ  เริ่มงานจากการรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากคาวาซากิ 
โดยให้แม่บ้าน บันทึกสิ่งต่างๆ เป็นรายวัน ที่เหลือคนอื่นๆ ก็คิดหาวิธีการต่างๆ ในการตรวจมลพิษ เช่น การ
ตรวจหาระดับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และความเข้มข้นของกรดซัลฟูริกด้วยกระป๋องดีบุก การสังเกตดูฤทธิ์กัด
กร่อน หรือพวกเครื่องทองเหลือง จานทองแดง รวมไปถึงคอยบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษอากาศกับ
ต้นไม้และสัตว์ตัวเล็ก แล้วน้าผลการค้นพบออกมาพิมพ์เผยแพร่กัน 
 ในปี 1972 นั้นเองที่ทางเมืองชิบะเริ่มท้าโครงการรวบรวมข้อมูลและรับรองอาการผู้ป่วยที่เกิดจาก
มลพิษ หรือโรคจากมลพิษ เพียงแค่ช่วงสองปีที่ตรวจสอบข้อมูลและมีการรับรองผู้ป่วยก็พบว่า  มีชาวบ้านที่
ป่วยถึง 500 คน ตัวเลขนี้ไม่รวมกลุ่มคนที่ท้างานหรือมีความเกี่ยวข้องอยู่กับบริษัทในเครือของคาวาซากิ สตีล
เนื่องจากไม่มีใครกล้ามา รับการตรวจ ท้าให้ตัวเลขที่ได้มา ยังไม่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงของจ้านวนผู้ป่วย
ได้ทั้งหมด แตข่้อค้นพบนี้ก็ท้าให้กลุ่มผู้ป่วยมีการรวมตัวกันเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ 3 

ต่อมาในช่วงต้นปี 1975 มีผู้ป่วยกลุ่ม แรกนี้เสียชีวิตไป 19 ราย ด้วย โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง และถุงลมโปร่งพอง  และจนถึงปลายเดือนสิงหาคม 1976 มีผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษในชิบะเสียชีวิต
ไปอีกกว่า 30 คน 
 ในภายหลังทั้งสามกลุ่มได้หันมาร่วมมือกันและ ออกรณรงค์ขัดขวางการก่อสร้างโรง ถลุงเหล็กแห่งที่ 
6 ของคาวาซากิ สตีล  มีการ รวบรวมรายชื่อ ผู้ไม่เห็นด้วยถึง 40 ,000 คน ยื่นให้สภาเมืองชิบะ  หลังจากที่
ประธานของ บริษัทคาวาซากิ สตีลประกาศจะเดินหน้าก่อสร้างโรง ถลุงเหล็กแห่งใหม่นี้  แต่การต่อต้านก็ไม่
ส้าเร็จ รัฐบาล เมืองชิบะยังคงนิ่งเฉยกับ เสียงคัดค้านของ ชาวบ้าน  ปล่อยให้ ถมทะเลและสร้างโรงถลุงเหล็ก
ใหม่ต่อไป  
 การต่อสู้จากฝ่ายชาวบ้านยังคงเดินหน้าไม่หยุดยั้ง โดยยื่น ข้อร้องเรียนถึงเมืองชิบะโดยตรงให้
ปรับปรุงกฎหมายและมีมาตรการควบคุมมลพิษ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของชาวบ้านในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ให้มีการด้าเนินนโยบายควบคุมมลพิษเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่เพื่อบริษัท รวมถึงการเรียกร้องให้มีการ
ออกกฎหมายควบคุมเรื่องการปล่อยอากาศเสียสู่สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่สร้างใหม่ด้วย ข้อเสนอว่าด้วยการ
ปรับปรุงกฎหมายและควบคุมมลพิษนี้ท้าให้กลุ่มผู้ต่อต้านโรงงานมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นเป็น  75,000 คน หรือคิด
เป็นเสียงของชาวเมืองชิบะผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 20 แต่กระนั้นก็ตาม นายกเทศมนตรีเมืองชิบะก็ไม่มีการ
น้าเรื่องนี้มาหารือ  และหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งใหม่ด้วยการสนับสนุนของบริษัท คาวาซากิสตีล และ
สหภาพแรงงาน เขาก็โยนทิ้งข้อเรียกร้องของชาวบ้านในเรื่องนี้ไปในการประชุมสภาที่เปิดใหม่ 
 เมื่อพบว่า ไม่สามารถ พึ่งพารัฐหรือหน่วยราชการและ ฝ่ายการเมืองในการแก้ปัญหาของ พวกเขาได้ 
กลุ่มชาวบ้านจึงตัดสินใจฟ้องศาลเพื่อยับยั้งการขยายโรงงานของบริษัท วันที่ 26 พฤษภาคม 1975  ชาวเมือง
ชิบะ 200 คน ซึ่งมีถึง 47 คนที่ผ่านการรับรองว่าเป็นผู้ป่วยจากโรคมลพิษ ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท
คาวาซากิสตีลที่ ศาลแขวงชิบะ เพื่อขอ อ้านาจศาลในการพิจารณาประเด็นส้าคัญต่อไปนี้ 1)  ขอให้เพิกถอน
สิทธิในการสร้างโรงถลุงเหล็กโรงที่หกของบริษัทคาวาซากิสตีล  และโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเ มืองชิบะด้วย 
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2. บริษัทคาวาซากิสตีลจะต้องไม่ปล่อยมลพิษเช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และมลพิษอ่ืนๆ 
เกินค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในเขตที่โจทก์ทั้งหมดอาศัยอยู่อีกต่อไป และ 3. บริษัทคาวาซากิสตีลจะต้อง
รับผิดชอบต่อการก่อมลพิษและจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้ป่วยรายละ 12 ล้านเยน  
 หลังจากที่คดียืดเยื้อไปหลายปี ในที่สุดศาลก็มีค้าวินิจฉัยออกมาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 1988 ให้
ชาวบ้านชนะคดี เบื้องแรกทางบริษัทต่อสู้ต่อ ก่อนที่จะมีการไกลเกลี่ยยุติคดีกันในเดือนสิงหาคม 1992  
 แม้ว่าการต่อต้านจากชาวบ้านในเมืองชิบะจะไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวร้าวในการขยาย
อุตสาหกรรมของคาวาซากิสตีลได้โดยตรง แต่เสียงประณามจากประชาชนหลายหมื่นคนและการต้องจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้ป่วยจ้านวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีผลท้าให้บริษัทต้องปรับปรุงตัวเองและทบทวนการ
ขยายอุตสาหกรรมที่ชิบะ ในปี 1972 ผู้บริหารของคาวาซากิสตีลตัดสินใจที่จะย้ายโรงถลุงเหล็กแห่งใหม่ไปยัง
มินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์เพื่อลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมลง  ขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็มีความ
ต้องการดึงนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่นั่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการปราบปรามกลุ่ม
มุสลิมในพื้นที่ โดยไม่สนใจปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นและไม่มีมาตรการควบคุมหรือรองรับอะไร  
 การก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในมินดาเนาเริ่มขึ้นในปี 1974 และนับเป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดที่
เคยสร้างในต่างประเทศของคาวาซากิสตีล มีก้าลังการผลิตปีละ 5 ล้านตัน งานก่อสร้างทั้งหมดมีมูลค่าสูง 
214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ส้าหรับโรงงานที่เปิดด้าเนินการต่อไปในชิบะต้องมีการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่าจะไม่เต็มใจ
นัก ทางบริษัทได้รับปากว่าจะจัดท้ามาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษอากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ ให้ลดลง เพื่อแลกกับการขยายโรงงานใหม่บางส่วน ทั้งนี้ชาวบ้านต้องการให้ ลดการ
ปล่อยมลพิษอากาศลงให้ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการปล่อยที่เป็นอยู่ในเวลานั้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถท้า
ได้ แต่ยอมตกลงว่า ในปี 1980 จะลดการปล่อยไนโตเจนออกไซด์ลงให้ได้ ร้อยละ  71 ของอัตราการปล่อยที่
เป็นอยู่ในเวลานั้น และจะลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่ง  รวมถึงการ ลดขนาดการผลิตของ
โรงงานลง มาตรการนี้ท้าให้ทางบริษัทต้องลงทุนเพิ่มอีก 13,0000 ล้านเยนส้าหรับติดต้ังระบบควบคุมมลพิษ  

อย่างไรก็ดี อูจิมูระ เรียวจิ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของคาวาซากิสตีลเองยอมรับจากประสบการณ์ของเขา
ในการควบคุมมลพิษ มานาน เขาเชื่อ ว่าทางบริษัท ไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ควบคุมหรือลดการ
ปล่อยมลพิษทั้งสองตัวอย่างได้ผลน่าพอใจ เพราะข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับก็คือ เทคโนโลยีที่จะ ใช้ควบคุมการ
ปล่อยมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่มีอยู่นั้นยังล้าหลังอยู่มาก 
 ปัจจุบัน บริษัทเจเอฟอีสตีลได้พยายามพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนให้ก้าวหน้า
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมมลพิษในประเทศ และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของสากลด้วย แต่อย่างไรก็ดี เจเอฟอีสตีลตกเป็นข่าวอื้อฉาวเม่ือไม่กี่ ปีที่ผ่านมา 
หลังจากที่ถูกตรวจสอบพบว่า โรงงานของบริษัทได้ลักลอบปล่อยน้้าทิ้งที่มีสารพิษตัวหนึ่งเกินค่ามาตรฐานที่
กฎหมายก้าหนดไว้ ลงสู่อ่าวโตเกียวเป็นเวลานานถึง 10 ปี  ท้าให้อ่าวโตเกียวมีการปนเปื้อนสารพิษเป็น
บริเวณกว้าง การกระท้าดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมน้้าเสีย ( Water Pollution Control Law) 
ของทางการญี่ปุ่น เหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียของโรงงานอย่าง
น้อย 3 คน ร่วมกันจัดท้ารายงานเท็จเรื่อง คุณภาพน้้าเสียของโรงงานที่ปล่อยลงสู่อ่าวโตเกียวรวมนับ 1,000 
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ชิ้น นับแต่เดือนกรกฎาคม 2535 ถึงเดือนมกราคม 2548 เรื่องถูกเปิดเผยออกมาครั้งแรกเม่ือเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2547 หลังจากที่หน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของจังหวัดชิบะตรวจพบการกระท้าผิดดังกล่าว ท้าให้มีการ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมา ทว่าจากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถหาหลักฐานที่มา
เอาผิดกับทางบริษัทได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ถูกจับได้ไม่ซัดทอดถึงผู้ออกค้าสั่ง และสารภาพเพียง
ว่า สิ่งที่ตัวเองท้าเป็นการท้าตามเจ้าหน้าที่รุ่นก่อนที่ท้าต่อ ๆ กันมา ที่สุดแล้วฝ่ายรัฐท้าได้เพียงลงโทษปรับ
เจ้าหน้าที่โรงงาน 3 คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนที่จัดท้ารายงานเท็จเท่านั้น  เหตุการณ์ที่เกิดท้าให้เกิดค้าถามถึง
ส้านึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะและจริยธรรมของบริษัทอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็มีการตั้งค้าถาม
ถึงความน่าเชื่อถือของระบบการรับรองมาตรฐาน ISO ว่าเชื่อถือและไว้วางใจได้จริงหรือไม ่ 
 
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ดีจริงหรือ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกับข้อเท็จจริงที่บอกเล่ามาเป็นเพียงความจริงบางส่วนที่เป็นอีกด้าน
หนึ่งของเหรียญที่มักไม่มีการพูดถึง ตรงกันข้ามกลับมีความพยายามที่จะท้าให้ลบเลือนไปให้เร็วที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
 ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็น บีโอไอ สภาพัฒน์ กระทรวงอุต สาหกรรม และอื่นๆ มีความ
เชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม เหล็กครบวงจร นั่นคือการ
ส่งเสริมการลงทุนเหล็กต้นน้้าให้เกิดขึ้นในประเทศ เพราะจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย และจะเพิ่มความสามารถของประเทศในการแข่งขันมากขึ้น โดยสู้อุตส่าห์บินข้ามทะเลไปศึกษาดูงานที่
ญี่ปุ่นเพื่อจะได้ลอกเลียนแบบการพัฒนาของเขามาใช้ในบ้านเรา ฝ่ายญี่ปุ่นกลับมีเหตุผลที่ต่างออกไปจาก
ของไทย นอกจากเหตุผลและความจ้าเป็นในอดีตที่ทั้งบังคับและส่งเสริมให้ต้องส่งออกโรงถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมหนักอื่นๆ ไปต่างประเทศตามที่กล่าวไว้แต่แรกแล้ว ปัจจุบันบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งใน
เอเชีย ยุโรป และอเมริกาต่างมีความจ้าเป็นต้องย้ายฐานการผลิตระลอกใหม่ไปยังประเทศก้าลังพัฒนาด้วย
เหตุผลคือ การเลี่ยงปัญหาโลกร้อน  
 สหภาพยุโรปได้จัดท้าแผนการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่จะน้ามาใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ อาทิเช่น การขึ้นราคาพลังงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กต้องใช้เพื่อควบคุม
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีราคาขึ้นด้วย แผนการนี้จะ
ผลักดันให้ภาคเอกชนต้องย้ายโรงงานเหล็กไปอยู่ในประเทศก้าลังพัฒนาแทน 
 เมื่อไม่นานนี้ ประธานโชจิ มูเนียวกะ แห่งนิปปอนสตีล แสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะเข้ามา
ลงทุนสร้างโรงถลุงเหล็กในประเทศไทยหลังจากที่ได้รับการเชิญชวนจากรัฐบาลไทย เขาให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนในญี่ปุ่นเม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า 

“เราคงไม่สามารถอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปได้ หากรัฐบาลญี่ปุ่นเอาจริงเอาจังที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศลง ผู้ผลิตเหล็กรายอื่นๆ ก็จะมีปัญหาแบบเดียวกันด้วย” 

เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายจะให้ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ
ลงให้ได้ร้อยละ 60-80 ภายในปี 2050 ซึ่งเขาเห็นว่า นี่เป็นเป้าหมายที่ไม่มีทางเป็นจริงได้โดยสิ้นเชิง  
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 นิปปอนสตีลเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กที่ไม่ยอมละทิ้งเป้าหมายการสร้างผลก้าไรมากขึ้นของตน 
ในทางตรงกันข้า มยังมีแผนการขยายก้าลังการผลิตมากขึ้นด้วย  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล็กของ
โลกที่ก้าลังเติบโตขึ้น สิ่งที่บริษัทเหล่านี้ต้องปรับตัวภายใต้แรงกดดันอันเป็นผลจากการเจรจาระหว่างประเทศ
ตามข้อตกลงที่ว่าไว้ในพิธีสารเกียวโตเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็คือการแสวงหาแหล่ง
รองรับใหม่ในการขยายโรงงาน เพื่อจะได้สามารถลดการผลิตภายในประเทศได้ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในพิธี
สารเกียวโต โดยไม่กระทบกระเทือนตลาดและผลก้าไรของตัวเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเชิญชวน
จากรัฐบาลไทยจึงเป็นการเปิดโอกาสแก่นิปปอนสตีลโดยไม่ต้องดิ้นรนมากนัก เมื่อไม่นานนี้นิปปอนสตีลได้
ตัดสินใจที่จะขยายการผลิตเหล็กในบราซิล และมีแผนการที่จะเข้ามาลงทุนในไทยหากข้อเสนอของทาง
บริษัทได้รับการพิจารณา  
 นิปปอนสตีลค่อนข้างมีภาษีเหนือคู่แข่งจากประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 เป็นตัวช่วย
ส้าคัญที่จะเปิดประตูต้อนรับบริษัทจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยด้วยสิทธิพิเศษมากมาย  แม้ว่าภายใต้
ข้อตกลงฉบับเดียวกันนี้ หากไม่มีโรงถลุงเหล็กในประเทศ เราก็สามารถน้าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นดีมาจาก
ญี่ปุ่นได้ในราคาที่ถูกลงอยู่แล้ว เพราะข้อตกลงมีว่า ไทยจะลดภาษีน้าเข้าแก่ผลิตภัณฑ์เหล็กจากญี่ปุ่นซึ่งไม่
สามารถผลิตได้เองภายในประเทศลงร้อยละ 15  ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการเหล็ก เนื้อดีในปัจจุบันได้ 
โดยไม่ต้องเอาต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ ที่มีความหมายต่อประเทศไทยในระยะยาวไปแลกกับโรง
ถลุงเหล็กเพียงไม่กี่โรงที่อ้างกันว่าจ้าเป็นต้องสร้างขึ้นมา 

ก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลไทยจะทบทวนเรื่องนี้และมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่าต้นแบบที่ไปเห็นมา 
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